

Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam tái khẳng định Việt Nam “không đi vào liên minh này hay liên minh kia; không tham gia các liên minh gây dè dặt, căng thẳng”.



Trọng đưa ra lập trường này tại Hội nghị Ngoại giao lần thứ 27 tổ chức tại Hà Nội ngày 12-12 (2011), 8 ngày trước khi Phó Chủ tịch Quốc gia Nhân dân Trung Hoa Tổng Giám đốc Bình thăm chính thức Việt Nam từ ngày 20 – 22/12 (2011).

Tổng Giám đốc Bình, sinh năm 1953 còn là Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương, đứng hàng thứ nhì trong hàng ngũ lãnh đạo Trung Cộng và là người sẽ thay Hồ Cẩm Đào lãnh đạo đất nước trên 1 thập kỷ vào năm 2013.

Bên tin của Bộ Ngoại giao Việt Nam cho biết hai Tổng Giám đốc Bình thăm Việt Nam do lợi ích của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam và Phó Chủ tịch Quốc gia Nguyễn Tấn Doan.

Nhưng đây là chuyện đi Việt Nam đưa tiền của một Lãnh đạo cao cấp nhất Trung Hoa kể từ khi Nguyễn Tấn Dũng, Thủ tướng Việt Nam công khai xác nhận chủ quyền bất chấp của Việt Nam trên quần đảo Hoàng Sa đã bị Trung Hoa dùng vũ lực chiếm mất năm 1974, khi Ủy thác quyền kiểm soát của Chính Phủ Việt Nam Cộng Hòa về miền Nam Việt Nam.

Dũng cũng xác định chủ quyền của Việt Nam trên quần đảo Trường Sa, nơi Trung Cộng đã chiếm 7 đảo đá ngầm từ năm 1988.

Hiện nay theo lời Dũng, Việt Nam kiểm soát 21 đảo ở Trường Sa và “còn xây dựng thêm 15 nhà giàn ở khu vực bãi Trường Chính để khống chế quy hoạch của VN ở vùng biển này”.

Ngoài Trung Quốc, Việt Nam còn tranh chấp quy hoạch với Đài Loan chiếm 1 đảo nhỏ và Philippines chiếm 5 đảo. Mã Lai Á và Brunei cũng đòi quyền trên vùng biển nhưng không gì đảo nào.

Tại Phiên họp của Quốc Hội ngày 25/11 (2011), Dũng tuyên bố: “Việt Nam khống chế có đủ căn cứ và pháp lý và lịch sử khống chế rặng quần đảo Hoàng Sa, Trường Sa là thuộc chủ quyền của Việt Nam. Chúng ta đã làm chủ thực sự, ít nhất là từ thế kỷ 17, chúng ta làm chủ khi hai quần đảo này chưa có bất kỳ một quốc gia nào....”

“...Lập trường nhất quán của chúng ta là quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Chúng ta có đủ căn cứ pháp lý và lịch sử để khống chế biển này. Nhưng chúng ta chủ trương đàm phán, giải quyết, đòi hỏi chủ quyền đối với quần đảo Hoàng Sa bằng biện pháp hòa bình. Chủ trương này của chúng ta phù hợp Hiến chương LHQ, Công ước luật biển, Tuyên bố DOC (Tuyên bố chung của các bên ở Biển Đông, Declaration Of Conduct)...”

“...Chủ trương của chúng ta đối với thực hiện chủ quyền ở quần đảo Trường Sa như thế nào? Tôi muốn nói rõ chủ trương nghiêm túc thực hiện Công ước Luật Biển, Tuyên bố DOC và các nguyên tắc của chúng ta thu thập từ đây đã ký kết giữa Việt Nam và Trung Quốc.”

Các Nguyên tắc mà Dũng đề cập đến gồm có 6 điểm ký kết giữa Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư và Hội Chủ tịch Đào, Chủ tịch Ngoại Trung Hoa ngày 11/10 (2011) tại Bắc Kinh, trong đó có vấn đề “hợp tác cùng phát triển” trên các vùng biển tranh chấp giữa 2 nước đã bỏ dulong trong và ngoài nước lên án Trường Sa nhưng đòi hỏi phi pháp của Hội Chủ tịch Đào, vì đó là vùng biển quy hoạch của Việt Nam ở Biển Đông.

Hai điều quan trọng này Việt nguyên văn như sau :

4. “Trong tiến trình tìm kiếm giải pháp bền vững và lâu dài cho vấn đề trên biển, trên tinh thần tôn trọng lẫn nhau, đối xử bình đẳng, cùng có lợi, tích cực bàn bạc thảo luận với những giải pháp mang tính quá độ, tạm thời mà không ảnh hưởng đến lập trường và chủ trương của hai bên, bao gồm việc tích cực nghiên cứu và bàn bạc với vấn đề hợp tác cùng phát triển theo những nguyên tắc đã nêu tại Điều 2 của Thỏa thuận này.”

5. “Giải quyết các vấn đề trên biển theo tinh thần tuôn chảy tự nhiên, đợi thời cơ thích hợp. Việc bắt đầu thúc đẩy đàm phán phân định vùng biển ngoài khơi Việt Nam và Trung Quốc, đồng thời tích cực bàn bạc với vấn đề hợp tác cùng phát triển tại vùng biển này. Tích cực thúc đẩy hợp tác trên các lĩnh vực ít nhạy cảm như bảo vệ môi trường biển, nghiên cứu khoa học biển, tìm kiếm, cứu hộ cứu nạn trên biển, phòng chống, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Nâng cao tăng cường tin cậy lẫn nhau để tạo điều kiện cho việc giải quyết các vấn đề khó khăn hơn.”

Như vậy, chuyến thăm Việt Nam của Tổng Công nhân Bình từ 20 đến 22/12 (2011) không nên coi là mốc ngày việc giao bình thường mà chủ chốt có giá trị tuyên bố về chủ quyền hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa của Nguyễn Tấn Dũng.

TRƯỜNG NÓI GÌ ?

Những lời của chuyến thăm Việt Nam của Tổng Công nhân Bình có liên quan đến lời tuyên bố “đón đầu” của Nguyễn Phú Trọng tại Hà Nội ngày 12/12 (2011) không ?

Tại Hội nghị Ngoại giao lần 27 có mặt tất cả các Đới sự và Tham tán Ngoại giao nước ngoài, đồng tài : “Chủ động, tích cực hội nhập quốc tế và triển khai đồng bộ, toàn diện hoạt động đối ngoại, góp phần thúc đẩy quan hệ với Nghị quyết Đới hội lần thứ XI của Đới” đã được thảo luận.

Trường đã nói với đội ngũ “tai mắt” của Đới nước ngoài lần đầu tiên khi lên chức Tổng Bí thư đồng tháng 1/2011 rằng : “ Hội nghị của chúng ta hợp vào một thời điểm khá đặc biệt. Năm 2011 vừa tròn 20 năm thành lập Cộng đồng lãnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (Cộng đồng lãnh năm 1991), 25 năm nhân dân ta tiến hành toàn diện công cuộc đổi mới do Đới ta khởi xướng và lãnh đạo, đất nước đang hình thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử của đội ngũ và đội ngũ.”

Vậy thành tựu đối ngoại trong ¼ Thế kỷ qua đã đem lại những kết quả gì ?

Thành quả lớn nhất của thập niên 80, theo lời Trần là Việt Nam : “ Đã đẩy lùi được chính sách cô lập và chính trị , bao vây và kinh tế đối với nước ta, đứng thẳng mặt riêng quan hệ với các quốc gia, kể cả các cường quốc và các trung tâm hàng đầu thế giới.”

Thật ra Việt Nam đã bước phá vỡ “Đội mũ hay là chột”, theo lời Đỗ Mười, Tổng Bí thư Đảng Khóa VII, sau 10 năm mê muội áp đặt đường lối kinh tế chệch hướng, tập trung bao cấp theo kiểu Liên Xô đã làm cho dân chúng đói nghèo, kinh tế kiệt quệ .

Sau khi Việt Nam đưa cho dân tự do làm ăn và mở cửa mở cửa thị trường nội địa quốc vào buôn bán , công đứng thẳng đứng đã đáp lại lời mời của Nguyễn Văn Linh, Tổng Bí thư Đảng VI nên Việt Nam đã hội nhập.

Áp lực cơm gạo và cô lập Việt Nam của Quốc tế cũng được gỡ bỏ sau khi Việt Nam, do áp lực nước ngoài tái lập bang giao của Trung, đã rút quân khỏi Cao Miên sau 10 năm xâm chiếm nước này.

Báo cáo chính thức cho biết Việt Nam có 15 ngàn binh sĩ thiệt mạng và trên 30 ngàn người khác bị thương. Quân Miên Khmer cũng thiệt hại hàng ngàn. Những sự thương vong thật của đôi bên sẽ chúng bao giờ được tìm thấy vì bên nào cũng giấu kín.

Vì vậy nước Trần báo Việt Nam “đã đẩy lùi được chính sách cô lập và chính trị , bao vây và kinh tế “ của Thế giới, đứng đầu bởi Hoa Kỳ là nói không.

Trong di sản văn ngoại giao quan trọng này, Trần cũng đã nhắc lại nội dung lời đứng thẳng đứng đối ngoại Việt Nam đã quy định nội dung Xi tháng 1/2011 là :“Thức hiên nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ , hòa bình, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ , chủ động và tích cực hội nhập quốc tế ; là bản, đội tác tin cậy và thành viên có trách nhiệm trong công đứng quốc tế ; vì lợi ích quốc gia, dân tộc, vì mối quan hệ Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh.”

Tuy nhiên Trần cũng thận trọng khi nói đến những hình ảnh của Cuộc cách mạng hoa nhài ở Bắc Phi và Trung Đông thì họ đã từ năm 2011 và hiện còn tiếp diễn ở Syria rằng: “Trên thế giới, hòa bình, hợp tác và phát triển vẫn là xu thế lớn, là đòi hỏi bức xúc của các quốc gia, dân tộc. Toàn cầu hóa là một xu thế khách quan, có cả mặt tích cực và tiêu cực, vừa có hợp tác vừa có đấu tranh. Những chuyển biến đáng lo ngại, sâu sắc và kinh tế chính trị đang tác động, làm những hình ảnh, thậm chí làm thay đổi diễn biến của thế giới và quan hệ giữa các quốc gia. Ở nhiều khu vực đang diễn ra những xung đột xã hội nghiêm trọng mà nổi lên trong thời gian gần đây là những rung động ở Bắc Phi, Trung Đông; các cuộc xung đột vũ trang, chiến tranh cục bộ, sự can thiệp thô bạo từ bên ngoài; nạn khủng bố, tranh chấp lãnh thổ, kẻ càn trên biển, chạy đua vũ trang, các yếu tố đe dọa an ninh phi truyền thống, thậm chí thiên nhiên diễn ra gay gắt, phức tạp làm cho thế giới trở nên bất an hơn.”

Do đó, Trần yêu cầu: “Ngành ngoại giao cần phải hợp chặt chẽ với các bộ, ban, ngành hữu quan, đẩy mạnh hoạt động ngoại giao nhân dân, tranh thủ sự đồng tình ủng hộ của bạn bè quốc tế; đồng thời tăng cường đấu tranh đấu luồn, đấu tranh pháp lý bằng những luật lệ cứng nhắc thông qua diễn tiến xây dựng, bình đẳng nhằm phân bác, đẩy lùi những luận điệu xuyên tạc đả kích bài "dân chủ, nhân quyền", can thiệp vào công việc nội bộ của nước ta.”

Liên quan đến các tranh chấp chủ quyền biển đảo với Trung Hoa và các nước trong khu vực ở Biển Đông, Trần nói rằng: “Ngành ngoại giao có trách nhiệm chủ yếu trong việc triển khai đàm phán để tìm kiếm giải pháp cho những tranh chấp trong khuôn khổ song phương trên nền tảng liên quan chặt chẽ hai nước, và đa phương trên những vấn đề liên quan tới nhiều nước, nhiều bên, trên cơ sở luật pháp quốc tế, nhất là Công ước Liên hiệp quốc về Luật Biển năm 1982 và Tuyên bố về nguyên tắc trên Biển Đông giữa ASEAN và Trung Quốc (DOC), đồng thời cùng các nước hữu quan sớm soạn thảo Bản Quy tắc ứng xử (COC).

Thật ra điều Trần nói không có gì mới, những điều đã đưa ra trước ngày Tổng Công Nhân Bình đến thăm Việt Nam có ý nghĩa như xác định nội dung cuộc tranh chấp giữa Việt Nam và Trung Hoa phải dựa trên quy tắc theo Luật pháp Quốc tế và những gì Trung Hoa đã cam kết khi ký DOC (Declaration Of Conduct) tại Nam Vang (Cao Miên) năm 2002.

Trung Hoa là nước vi phạm nghiêm trọng DOC và tìm mọi cách không chịu thảo luận với Hiệp hội các nước Đông Nam Á (Association of South East Asia Nations, ASEAN) để hoàn thành Bản Quy tắc ứng xử (Code Of Conduct, COC), có tính cách pháp lý ràng buộc các bên liên quan.

Ngoài ra, Trung cũng nhắc cán bộ ngoại giao phải: “Tích cực, chủ động phối hợp với các bộ, ban, ngành và địa phương liên quan tiếp xúc thực hiện Nghị quyết 36 của Bộ Chính trị (khóa IX) và công tác đối với người Việt Nam ở nước ngoài. Quan tâm đẩy mạnh công tác báo cáo công dân Việt Nam ở các nước trong bối cảnh số lượng ngày càng đông, địa bàn ngày càng rộng, vốn dĩ phức tạp nảy sinh ngày càng nhiều.”

Nghị quyết 36 ra đời năm 2004, nhưng Nhà nước CSVN đã hoàn toàn thất bại trong chính sách chiêu dụ Trí thức và giúp nước. Các thế lực gia Việt Nam và nước bên ngoài đều ưỡn tay và không sao chấp nhận các hội đoàn đả đảo số chính quyền cho đảng CSVN trong các Công đồng người Việt ở nước ngoài.

Các nước tuyên truyền bằng sách báo, truyền thanh, truyền hình cũng bùng nổ tràn lan sóng báo, đài của người Việt lưu vong khắp nơi.

Ngoài ra, Trung còn yêu cầu cán bộ Ngoại giao hãy: “Cùng với các ngành hữu quan làm tốt hơn nữa công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại, góp phần nâng cao giá trị Việt Nam trong cộng đồng bè và nhân dân thế giới. Thông qua các phương tiện và hình thức thông tin, tuyên truyền, làm cho thế giới hiểu biết đúng về đất nước và đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.”

Làm sao mà Ban Tuyên giáo của đảng có thể làm được khi mà các cuộc đàn áp người dân yêu nước bị tình cảnh Tội ác mà xâm lược bên đàn áp dã man tràn ngập người ngoại quốc ở Sài Gòn và Hà Nội trong hai tháng 8 và 9 (2011).

Bộ mặt Việt Nam trên thế giới cũng đã rớt trở lại khi lên tiếng phê phán không đả đốn tôn giáo, bắt giam những người muôn thực hiện quy định do tôn giáo, do ngôn luận, do hội họp, lập hội và bị tình hình Hiến pháp đã quy định.

Sự thiếu lòng tin của người mà tuyên truyền của nhà nước CSVN đã bị nhân dân thế giới yêu chuộng tự do, dân chủ lật đổ năm qua. Vả mà, trong lễ phát biểu ngày 12/12 (2011) của Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Ngoại giao 27 vốn còn mang nặng “tính công an nghi ngờ do thám”, khi ra lệnh cho cán bộ ngoại giao phải: “Cảnh giác trước những mặt trái của kinh tế thị trường, mặt của hội nhập, trước những cám dỗ của tiền tài, lợi ích vật chất và những

Phạm Trần

Th#7913; T#432;, 21 Th#225;ng 12 N#259;m 2011 05:26

mẫu toán, cảm bầy cá các thỏ lỏc xỏu.”

Hay phỏ i : “Trỏnh phiỏn diỏn, cỏc đỏan, nhỏn mỏ nhỏ mỏ t chỉỏu hoỏc tỏ cỏc này nhỏ y sang cỏc khỏc.”

Vỏ y chính sỏch ngoỏi giao đỏỏc gỏ i là “chỏ đỏng và tỏch cỏc hỏ i nhỏ p quỏc tỏ ; là bỏn, đỏ i tỏc tin cỏ y và thỏnh viờn cỏ trỏch nhiỏm trong cỏng đỏng quỏc tỏ ” cỏ cỏn giỏ trỏ gỏ khỏng, hay đỏ là đỏu đỏ i trỏ ? -/-

Phỏ m Trỏ n
(12/011)